



ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5000
ภายใน 15666 โทรศัพท์/โทรสาร 02-259-6172

ข่าวจากหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ฉบับประจำวันที 1 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2559 หน้า 1,2 มูลค่าข่าว 423,324.-

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจดูได้ที่ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>



สก๊อปหน้า 1 เดลินิวส์

ป ระเทศไทยผ่านการรัฐประหารครั้งหลังสุดมาเกือบจะ 2 ปีแล้ว ประเทศไทยเข้าสู่ยุคที่พูดกันทั่วบ้านทั่วเมืองว่า เป็นยุค "ปฏิรูป" เกือบจะ 2 ปีแล้ว ซึ่งกับเรื่องต่าง ๆ ที่ว่าจะมีการปฏิรูป... จนถึงวันนี้เป็นเช่นไรแล้ว?? ก็ดังที่เรา ๆ ท่าน ๆ ทราบ ๆ กัน... อย่างไรก็ตาม มีอยู่เรื่องหนึ่งประเด็นหนึ่งที่จนถึงวันนี้ก็ยังต้องชี้กันซ้ำอีกครั้ง...

เรื่อง "สวัสดิภาพเด็ก" ประเด็น "เหยื่อหื่น" ยุคนี้ "ผู้ใหญ่ตื่นปฏิรูปป้องกันหรือยัง???" ทั้งนี้... "ความรู้ คู่คุณธรรม นำสู่นาคต" คือคำขวัญวันเด็กปี 2558 และ... "เด็กดี หมั่นเพียร เรียนรู้ สู่อนาคต" คือคำขวัญวันเด็กปี 2559 ที่ทางนายกรัฐมนตรี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้มอบให้แก่เด็กไทย ซึ่งก็แน่นอนว่าเป็นคำขวัญที่เด็ก ๆ ควรจะได้ยึดปฏิบัติเพื่อที่จะ "เติบโตขึ้นอย่างมีอนาคตที่ดี" ดังที่นายกรัฐมนตรีคิดริเริ่มให้ทุกภาคส่วนรักษาความสงบแห่งชาติ หรือ คสช. ได้เนิ่นยั้งประเด็น "สู่นาคต" ไว้ 2 ปีซ้อน

อย่างไรก็ตาม ในสังคมไทยยุคหลัง ๆ มา มีเรื่องมีประเด็นที่ "น่าเศร้าสลดใจ" เกี่ยวกับ "ภัยของเด็ก" หลาย ๆ เรื่อง หลาย ๆ ประเด็น ที่ส่งผลให้การ "สู่นาคต-เติบโตขึ้นอย่างมีอนาคตที่ดี" ของเด็กไทย ดังที่ พล.อ.ประยุทธ์ ออกมาเห็น... "เป็นไปได้อาก" หรือบางกรณีก็ "เป็นไปไม่ได้" ซึ่งกับหลาย ๆ เรื่อง หลาย ๆ ประเด็นนั้น... "ภัยเด็กถูกล่วงละเมิดทางเพศ" ดูจะรุนแรงยิ่งขึ้นเรื่อย ๆ นับวันจะ

"หมกมุ่น" มากยิ่งขึ้น... กับตัวอย่างนั้น เฉพาะในส่วนที่ศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน 226 ศูนย์ ได้สรุปตัวเลขการดำเนินงานในช่วงเดือน ค.ศ. 2557 ถึงเดือน ก.ย. 2558 ก็พบว่า... มีกรณีเด็กถูกละเมิดทางเพศถึง 107 ราย

โดยที่... "ภัยเด็กถูกล่วงละเมิดทางเพศ" นั้น มีมากมายหลายกรณี ที่ "ผู้กระทำผิดเด็กต้องมีเรื่องร้ายฝังจิตคิดตัวไปตลอดชีวิต... เป็นคนโง่ ๆ ตัวเด็กเอง" ขณะที่ในบางกรณีนั้น "เด็กเสียชีวิต"



โดยที่... ในสังคมไทย และกับภาครัฐ ยังไม่เคยมีกระแสเชิงแซ่เกี่ยวกับ การ "ตื่นตัวป้องกันภัยเชิงรุกให้กับเด็ก" ในเรื่องนี้ประเด็นนี้ ทั้ง ๆ ที่ประเทศไทยมีหลายฝ่ายหลายหน่วยงานที่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง...
ที่ผ่านมามีการ "องโทษผู้กระทำกับเด็ก" เพียง แต่เด็กถูกละเมิดไปแล้ว...นี่ไม่ใช่การป้องกัน!! กรณี "ตุ๊กตาถูกเทพ" ที่ต้นปี 2559 นี้มีกระแสทริโครม ที่มี



ข้อมูลในเชิง "จิตวิทยา" ออกมาประกบ ซึ่งก็มีประเด็นชวนอึ้งหลาย ประเด็น ขณะที่กรณี "เด็กถูกล่วงละเมิดทางเพศ" นั้น ในเชิงจิตวิทยา มีข้อมูลชี้ไว้นานแล้ว แต่สังคมไทยดูจะไม่ค่อยสนใจ ทั้ง ๆ ที่ "มีประเด็นชวนอึ้งยิ่งกว่ากรณีตุ๊กตาลูกเทพมาก!!" อย่างเช่น...

"...อาการที่เกิดตามมาจากการนี้ร้าย ถูกล่วงละเมิดทาง เพศ ก็ส่งผลกระทบต่อสมองส่วนหน้าของเด็กที่ถูกกระทำด้วย ซึ่ง ทำให้มีผลต่อการเรียน อาจไม่อยากเรียน บางคนในเวลาต่อมา อาจ คิดผิด ๆ เสพยาเสพติด เพื่อหวังจะให้ลืมสิ่งที่เคยเกิดกับตนเอง



กลายเป็นอีกปัญหาที่เกิดขึ้นลูกโซ่ เด็กที่ถูกล่วงละเมิดทางเพศถ้าโต ขึ้นโดยขาดการรักษาด้านจิตใจที่ดีพอ อาจมีอาการกลัวเรื่องเพศ กลัว การมีเพศสัมพันธ์ นอกจากนั้น อาจปรับตัวเข้ากับสังคมไม่ได้ อาจ ถึงขั้นต่อต้านสังคม หรือมีอาการอาฆาตสังคม ไปเลยก็ได้ อาจไป ทำอะไรไม่ดีกับเด็กที่เล็กกว่า หรือกับผู้ที่สูงอายุกว่า ก็ได้..." ...นี่ เป็นบางส่วนจากที่ ดร.วัลลภ ปิยมโนธรรม นักจิตวิทยา ที่ปรึกษา ศูนย์ให้คำปรึกษาและพัฒนาศักยภาพมนุษย์ มหาวิทยาลัย

ศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ชี้ไว้

นอกจากนี้ นักจิตวิทยาท่านนี้ยังเคยชี้ไว้ด้วยว่า... "... เด็ก ที่ถูกล่วงละเมิดจะเกิดปัญหาด้านจิตใจ เกิดอาการเสียขวัญ สะเทือนขวัญ ซึ่งจะ ฝังในเส้นประสาทและสร้างร่างกายอย่าง อัตโนมัต!! และผลเสียที่จะเกิดขึ้นคือ อาจทำให้รู้สึกหวาดผวา กลัว ถูกคุกคามชีวิต ตื่นตระหนกง่ายกว่าปกติ ถ้าไม่ได้รับการแก้ไขเยียวยา อาการจะมีความรุนแรงขึ้นตามลำดับ นอนไม่หลับ ประสาทหลอน กลัวการเข้าสังคม ประหม่า หวาดระแวง เด็กที่เป็นเหยื่อถูกล่วงละเมิด และมีอาการสะเทือนขวัญฝังลึกอยู่ในตัวยังอาจจะมีอารมณ์ฉุนเฉียว หงุดหงิดง่าย คลุ้มคลั่ง อาละวาด ซึ่งถ้ามาก ๆ เข้าก็ จะนำไปสู่ภาวะ ซึมเศร้า และในที่สุดก็ อาจถึงขั้นฆ่าตัวตาย ก็ได้!!..."

"เติบโตขึ้นอย่างมีอนาคตที่ดี" ควรเกิดกับเด็ก

แต่กับ "เด็กที่ถูกล่วงละเมิดทางเพศ" คงยาก!!

ทั้งนี้ กับ "ตุ๊กตาลูกเทพ" มีผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านในเมือง หลาย ๆ ส่วน หลาย ๆ ระดับ ออกมาระบุนอย่างนั้นอย่างนี้กันแข็งแรงแ ต่กับ "เด็กถูกล่วงละเมิดทางเพศ" จากอดีตจนวันนี้ไม่เห็นจะแข็ง แรงแเหมือนตุ๊กตาลูกเทพ และในไทยยุคนี้...แม้แต่กรณี "สัตว์ถูก ทำร้าย" ยังดูเหมือนมีกระแสแข็งแรงแ ซึ่งมีโอกาสนำไปสู่การป้องกัน หรือลดการเกิดเหตุซ้ำ ๆ มากกว่ากรณีเด็กถูกล่วงละเมิดทางเพศเสีย อีก?? ...นี่ "น่าเศร้าสลดใจ-น่าหดหู่ใจ" หรือไม่??

"ป้องกันภัยที่เห็นเชิงรุกให้เด็ก" หรือต้องพึ่งเทพ??

หรือต้องพึ่งสิ่งลึกลับงูใจ?? ให้ "เทอ" กันมาก ๆ

ถึงจะ "สกัดเด็กไทยตกเป็นเหยื่อที่เห็น" ได้ดีขึ้น??